



แผนงานบูรณาการ

- 1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- 2 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด
- 3 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
- 4 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
- 5 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
- 7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
- 8 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต
- 9 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
เท่าเทียมและทั่วถึง
- 10 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ



๑. แผนงานบูรณาขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสถาบันศึกษาปอเนาะ ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

๑) เงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ : จัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าบริหารจัดการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ศูนย์ละ ๒,๐๐๐ บาท/เดือนจำนวน ๒,๑๑๘ ศูนย์ และค่าตอบแทนครูสอนจริยธรรมศึกษาคนละ ๓,๐๐๐ บาท/เดือนจำนวน ๑๒,๑๕๓ คน

๒) เงินอุดหนุนสถาบันศึกษาปอเนาะ : จัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าบริหารจัดการเรียนการสอนของสถาบันศึกษาปอเนาะใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) แห่งละ ๑,๐๐๐ บาท/เดือนจำนวน ๓๗๒ แห่งและค่าตอบแทนครูสอนจริยธรรมศึกษาคนละ ๒,๐๐๐ บาท/เดือน จำนวน ๑,๐๔๙ คน

๓) เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญสำหรับครูผู้สอนศาสนา (ประเภทโรงเรียนในระบบ) : จัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าตอบแทนครูสอนศาสนาใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) เพื่ออุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญสำหรับครูผู้สอนศาสนา (ประเภทโรงเรียนในระบบ) คนๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท/เดือน(แห่งละไม่เกิน ๔ คน) จำนวนครู ๖๒๒ คน รวมทั้งสิ้น ๑๖๒ แห่ง

๔) เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่สอนศาสนาอย่างเดียว (ประเภทโรงเรียนนอกระบบ) : จัดสรรเงินค่าตอบแทนครูสอนศาสนา คนละ ๒,๐๐๐ บาท/เดือน (แห่งละไม่เกิน ๔ คน)ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่สอนศาสนาอย่างเดียว(ประเภทโรงเรียนนอกระบบ) ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) จำนวน ๑๕ แห่ง

โครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้มีคุณภาพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๑๖ โรงเรียน ให้เป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริของพระองค์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบอนุมัติหลักการโครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้มีคุณภาพ โดยส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๑๕ โรงเรียน โดย ๑) พัฒนาผู้บริหารและครูผู้สอน ประกอบด้วยกิจกรรมวันครูเครือข่ายฯ (กิจกรรมกีฬาสำหรับครูและผู้บริหาร) ณ โรงเรียนพระยานาวิน คลองหินวิทยา วันที่ ๒๓ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีผู้บริหารและครูโรงเรียนในเครือข่ายฯ เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐๐ คน และกิจกรรมครูกลุ่มสาระ/ศึกษาดูงานแหล่งเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนาในด้านการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะความเป็นผู้นำและมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการศึกษา นำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษาให้กับนักเรียนดียิ่งขึ้น วันที่ ๔ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้บริหารและฝ่ายวิชาการ ๑๖ โรงเรียนๆละ ๒ - ๔ คน เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน.๒) ค่ายพัฒนา



ทักษะภาษาอังกฤษ ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนจากโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ จำนวนทั้งสิ้น ๒๕๖ คน ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้ ๓) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อบรมค่ายตะวะห์ ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมือง ที่ดีมีจริยธรรมที่ดียิ่งขึ้น ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนนันทนวิทยา ตำบลบางปอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น ๒๕๖ คน ๔) กิจกรรมมหกรรมวิชาการ จัดแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทยและทักษะด้านอาชีพของนักเรียนในโครงการพระราชดำริฯ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อให้ นักเรียนมีเวทีในการแสดงความสามารถด้านวิชาการ และเป็นการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและสามารถนำไปใช้ได้ในอนาคต โดยมีนักเรียนและครูจากโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ และผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น ๑,๓๑๔ คน

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการคือ โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสรรเงินอุดหนุนรายบุคคลโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ศาสนาควบคุมสามัญและประเภทอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากเดิมได้รับการอุดหนุนร้อยละ ๗๐ เป็นร้อยละ ๘๕ ของค่าใช้จ่ายรายบุคคลนักเรียนภาครัฐ เพื่อลดภาระและช่วยเหลือผู้ปกครองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีฐานะยากจนให้มีโอกาสส่งลูกหลานเข้าถึงสถานศึกษาที่มีคุณภาพ โดยจัดสรรเงินอุดหนุนรายบุคคลให้แก่โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ศาสนาควบคุมสามัญในเขตจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลและ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) โดยให้อัตรการอุดหนุนเพิ่มจากที่ได้รับการอุดหนุนเดิมในแต่ละระดับ ดังนี้ ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕ ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ของค่าใช้จ่ายรายบุคคลนักเรียนภาครัฐ จำนวนนักเรียน ๙๓,๐๙๓ คน

เสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน การพัฒนาเด็กและเยาวชนในสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมซึ่งจะต้องได้รับการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาบทบาทของความเป็นพลเมืองไทยในทุกมิติ ภายใต้การมีส่วนร่วมของการพัฒนานั้นๆ ตั้งแต่การคิด วางแผน ตัดสินใจ ไปจนถึงการปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบกับผลต่างๆที่เกิดขึ้นตามมา ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าและบทบาท หน้าที่ และเป็นการเตรียมความพร้อมของมนุษย์เพื่อจะได้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตระหนักและเห็นความสำคัญของนโยบายรัฐบาลโดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้กำหนดให้มีโครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ และกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหาร ครู และนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทั้งในและนอกระบบ และมีจุดเน้นคือการก่อให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งจะนำไปสู่ความรักในสังคมไทย เกิดทัศนคติที่ดีในการวางแผนและพัฒนาท้องถิ่นฐานบ้านเกิด เกิดความภาคภูมิใจในบ้านเกิด เมืองนอนและสร้างทุนทางสังคมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อป้องกันการบ่มเพาะต่อเยาวชนในสถานศึกษา ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มเติมความรู้ในวิชาหลักที่สำคัญ โดยเพิ่มเวลารู้ สู้ น้องชาวใต้ ยกกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงขึ้น (ติวเข้มระยะสั้น ๕ วัน) เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มเติม



ในวิชาหลักที่สำคัญแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์มี ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม และเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ ๖ ในการสอบ โดยจัดกิจกรรม ดังนี้

รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลา

จังหวัดนราธิวาส รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวนผู้เข้าร่วม ๒,๘๘๐ คน ดังนี้

ศูนย์ที่ ๑ หอประชุมศาลากลางจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑,๑๕๐ คน

ศูนย์ที่ ๒ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑,๑๘๐ คน

ศูนย์ที่ ๓ วิทยาลัยการอาชีพสุโหงโกลก จำนวน ๕๕๐ คน

จังหวัดยะลา รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วม ๒,๒๑๐ คน

ศูนย์ที่ ๑ ห้องประชุมวิทยาลัยพลศึกษา จำนวนนักเรียนผู้เข้าร่วม ๑,๕๕๐ คน

ศูนย์ที่ ๒ ห้องประชุมโรงเรียนธรรมวิทยา (มูลนิธิ) จำนวนนักเรียนผู้เข้าร่วม ๖๖๐ คน

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดสงขลา และ

จังหวัดสตูล

จังหวัดปัตตานี

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วม ๒,๒๑๕ คน

๑. ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวนนักเรียนผู้เข้าร่วม ๑,๒๕๕ คน

๒. ห้องประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี จำนวนนักเรียนผู้เข้าร่วม ๙๖๐ คน

จังหวัดสงขลา รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ห้องประชุมโรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จำนวนนักเรียนผู้เข้าร่วม ๘๐๐ คน

จังหวัดสตูล รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ห้องประชุมโรงเรียนสตูลวิทยา อ. เมือง จำนวนนักเรียนผู้เข้าร่วม ๗๐๐ คน



เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชดำรัสแก่พสกนิกรชาวไทยเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงการรู้จักพึ่งตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช้ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผนตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ควรจะเป็น เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านกระบวนการลูกเสือ การแข่งขันกีฬา โดยสอดแทรกแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนเอกชนมีการออกกำลังกาย เพิ่มทักษะด้านการกีฬา สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดสรรเงินงบประมาณให้ ศธจ.จังหวัด

ชายแดนภาคใต้จัดกิจกรรมมหกรรมกีฬานักเรียนโรงเรียนเอกชน ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ส่งเสริมให้สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล จากนั้นเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย ๗ คน แชร์บอลหญิง และกีฬาพื้นบ้าน เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ความสามัคคีของบุคลากรในจังหวัดชายแดนภาคใต้และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีผู้เข้าร่วมเป็น มีผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ประมาณ ๓๐๐ คน โดยจัดขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังสายทอง เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑



พัฒนาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอินประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษา ตอนต้น (อับติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช ๒๕๕๙/ฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๓๗ ในการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีคุณภาพมีเป้าประสงค์ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีโอกาสได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และได้กำหนดประเด็นการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเน้นการศึกษาในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการศึกษาเบื้องต้นให้แก่ผู้เรียนและชุมชนท้องถิ่น กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีนโยบายพัฒนาการจัดการศึกษาอิสลามศึกษาในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียนชุมชน เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งความรู้จากหลักสูตรอิสลามศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี และทุกคนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรอิสลามศึกษา เมื่อได้นำไปประยุกต์ ปฏิบัติ ตามความเหมาะสมแล้วจะทำให้สังคมส่วนรวมเกิดความสงบสุข และที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ของหลักสูตรอิสลามศึกษา และมีศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ได้นำแผนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ของหลักสูตรอิสลามศึกษา ไปใช้ในจัดการเรียนการสอนแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาอิสลามศึกษาในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของหลักสูตรอิสลามศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล ชั้นปีที่ ๓ ของหลักสูตรอิสลามศึกษา ให้สามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ ๓ ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป เพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล ชั้นปีที่ ๓ ของสถานศึกษาสำหรับใช้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอินประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษา ตอนต้น (อับติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช ๒๕๕๙/ฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๓๗ โดยประชุมชี้แจงเพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล ชั้นปีที่ ๓ ของศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจำมัสยิด (ตาดีกา) และการเทียบโอนผลการเรียน วันที่ ๒๓ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมหาดใหญ่ราม่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๐๘ คน ภายในกิจกรรมมีการแบ่งกลุ่มนักวิชาการอิสลามศึกษา และครูตาดีกา ร่วมดำเนินการอภิปรายเพื่อดำเนินการจัดทำแผนการเรียนรู้ชั้นปีที่ ๓ และร่วมประชุมเพื่อจัดทำคู่มือแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตรศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และหลักสูตรสถาบันศึกษาปอเนาะ



กับหลักสูตรอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนและประชุมชี้แจงคู่มือการใช้หลักสูตร แผนการสอนของตาดีกา และคู่มือการวัดผลประเมินผล ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูฮ์อินประจำมัธยม ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช ๒๕๕๙/ฮิจเราะฮ์ศักราช ๑๔๓๗ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมหาดใหญ่ราม่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนักวิชาการอิสลามศึกษาและครูตาดีการ่วมกันวิเคราะห์และจัดทำข้อสอบทั้ง ๙ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับแผนการเรียนรู้ ชั้นปีที่ ๓ ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูฮ์อินประจำมัธยม ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช ๒๕๕๙/ฮิจเราะฮ์ศักราช ๑๔๓๗ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน

โครงการงานมหกรรมวิชาการการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และด้านศิลปะ อีกทั้งเป็นการจัดประสบการณ์นอกห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ โดยส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามสาระหรือกิจกรรมที่ตนเองถนัด มีเวทีที่จะถ่ายทอดความรู้ความสามารถของตนเอง รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เพื่อผลักดันการศึกษาเอกชนให้พัฒนา ก้าวไกลอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางวิชาการ มีประสบการณ์และพัฒนาทักษะทางวิชาการตามความถนัด ความสนใจ และคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนของสำนักงานการศึกษาเอกชนระดับจังหวัดเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับภาคและระดับประเทศและสร้างเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา

โครงการที่รอผลดำเนินการ

โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (รอรายงานผล) (ตามแผนปฏิบัติการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๑-๒) *สช.*

โครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูฮ์อินประจำมัธยม ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช ๒๕๕๙/ฮิจเราะฮ์ศักราช ๑๔๓๗ (รอรายงานผล) (ตามแผนปฏิบัติการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๒) *สช.*

โครงการทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้กับทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (รอรายงานผล) (ตามแผนปฏิบัติการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๑-๔) *ศบ.จชต.*



โครงการพัฒนาเยาวชนด้วยกิจกรรมลูกเสือ (รอรายงานผล) (ตามแผนปฏิบัติการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๑-๔) ศปบ.จชต.

โครงการมหกรรมวิชาการและวิชาชีพ (รอรายงานผล) (ตามแผนปฏิบัติการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๒-๔) สช.

โครงการพัฒนาการแนะแนวอาชีพ (รอรายงานผล) (ตามแผนปฏิบัติการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๑-๔) ศปบ.จชต.

โครงการคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ (รอรายงานผล) (ตามแผนปฏิบัติการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๑-๓) ศปบ.จชต.

โครงการ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน (รอรายงานผล) (ตามแผนปฏิบัติการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๑-๔) ศปบ.จชต.

โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (รอรายงานผล) (ตามแผนปฏิบัติการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๑-๓) ศปบ.จชต.

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและทักษะการเรียนรู้ให้กับเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้(รอรายงานผล) (ตามแผนปฏิบัติการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๑-๔) ศปบ.จชต.

โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ (รอรายงานผล) (ตามแผนปฏิบัติการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๑-๒) กศน. โครงการแผนบูรณาการที่ กศน. โอนให้ ศปบ.จชต. ไปทำงานบูรณาการ กับ สพฐ. และ สช. ซึ่งก็โอนไปเหมือนกัน (งบรายจ่ายอื่นที่เอาไปจาก กศน.) ๑๕,๓๒๑,๖๐๐ บาท



โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส (รอรายงานผล) (ตามแผนปฏิบัติราชการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๑-๒) *กศน. โครงการแผนบูรณาการที่ กศน. โอนให้ ศปบ.จชต. ไปทำงานบูรณาการกับ สพฐ. และ สช. ซึ่งก็โอนไปเหมือนกัน (งบรายจ่ายอื่นที่เอาไปจาก กศน.) ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท*

โครงการส่งเสริมภาษาเพื่อการเรียนรู้และสื่อสาร (รอรายงานผล) (ตามแผนปฏิบัติราชการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๒-๔) *กศน. โครงการแผนบูรณาการที่ กศน. โอนให้ ศปบ.จชต. ไปทำงานบูรณาการกับ สพฐ. และ สช. ซึ่งก็โอนไปเหมือนกัน (งบรายจ่ายอื่นที่เอาไปจาก กศน.) ๑๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท*

โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้(รอรายงานผล) (ตามแผนปฏิบัติราชการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๑-๒) *กศน. โครงการแผนบูรณาการที่ กศน. โอนให้ ศปบ.จชต. ไปทำงานบูรณาการกับ สพฐ. และ สช. ซึ่งก็โอนไปเหมือนกัน (งบรายจ่ายอื่นที่เอาไปจาก กศน.) ๕,๘๑๑,๑๐๐ บาท*

โครงการกีฬา กศน. สานสัมพันธ์ชายแดนใต้ (รอรายงานผล) (ตามแผนปฏิบัติราชการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๒-๔) *กศน. โครงการแผนบูรณาการที่ กศน. โอนให้ ศปบ.จชต. ไปทำงานบูรณาการกับ สพฐ. และ สช. ซึ่งก็โอนไปเหมือนกัน (งบรายจ่ายอื่นที่เอาไปจาก กศน.) ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท*

โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้ (รอรายงานผล) (ตามแผนปฏิบัติราชการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๒-๔) *กศน. โครงการแผนบูรณาการที่ กศน. โอนเงินให้ ศปบ.จชต. ไปทำงานบูรณาการกับ สพฐ. และ สช. ซึ่งก็โอนไปเหมือนกัน (งบรายจ่ายอื่นที่เอาไปจาก กศน.) ๕,๓๘๘,๐๐๐ บาท*

